

วันโภชนาการเฮอ์บาไลฟ์ประจำปีครั้งที่สอง จลอง ความสำคัญของการเจริญวัยอย่างมีสุขภาพดีและแ คทีฟ ใน 14 ประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก



ฮ่องกง, ประเทศจีน-(Marketwired)-12 พ.ย. 2558

- กิจกรรมงานวันโภชนาการในแต่ละประเทศเปิดกว้างสู่สาธารณชน และจะเน้นกิจกรรมออกกำลังกายกับมวลชน การฝึกอบรมด้านโภชนาการ การแข่งขันสดและการปรากฏตัวของนักกีฬาชื่อดัง

เฮอ์บาไลฟ์ บริษัทโภชนาการระดับโลก แถลงในวันนี้ถึงการเฉลิมฉลองวันโภชนาการประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 พร้อมกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้ง 14 ประเทศรวมทั้ง ออสเตรเลีย กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทยและเวียดนาม ในปีนี้ วันโภชนาการเฮอ์บาไลฟ์จะมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังอุปนิสัยในการดำเนินชีวิตในเชิงบวกเพื่อการมีอายุมากขึ้นอย่างมีสุขภาพดี

ตามข้อมูลของสหประชาชาติ คาดว่าหนึ่งในสี่ของประชากรในเอเชียและเอเชียแปซิฟิกจะมีอายุมากกว่า 60 ปี ภายในปี 2593 และจำนวนของคนที่อายุ 60 และมากกว่า คาดว่าจะมีจำนวนเป็นสามเท่าถึง 1.3 พันล้านคนในระหว่างปี 2558 และ 2593 นอกจากนี้การสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยเฮอ์บาไลฟ์และ YouGov จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1,200 รายในเอเชียแปซิฟิกเผยให้เห็นว่าในภูมิภาคนี้ เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น สุขภาพของหัวใจเป็นความกังวลด้านสุขภาพที่สูงสุด ด้วยอัตรา 32 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามด้วยสุขภาพสมอง (24 เปอร์เซ็นต์) และสุขภาพตา (16 เปอร์เซ็นต์) แต่ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (9 ใน 10) เข้าใจว่าการมีสุขภาพสมองดี ใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟและมีพฤติกรรมโภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดีเมื่ออายุมากขึ้น

“ด้วยอัตราเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วของประชากรสูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นสำหรับผู้คนที่ตระหนักถึงขั้นตอนที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในการ ‘ป้องกันความชรา’ ของตัวเอง ในขณะที่การสำรวจล่าสุดของเราเผยให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพสมอง การใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟและพฤติกรรมโภชนาการด้านบวกต่อการมีอายุมากขึ้นอย่างมีสุขภาพดี ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้จิตใจและร่างกายมีสุขภาพที่ดีในทุกๆ วัน ตลอดงานวันโภชนาการเฮอ์บาไลฟ์ เราต้องการที่จะ

ปลูกฝังพฤติกรรมกรรมการดำเนินชีวิตในทางปฏิบัติที่จะช่วยให้ผู้คนใส่ใจเรื่องสุขภาพของพวกเขา และทำให้พวกเขาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี” คำกล่าวของ มร.วิลเลียม เอ็ม ราห์น รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้อำนวยการเฮอรับาไลฟ์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

กิจกรรมวันโภชนาการเฮอรับาไลฟ์ในแต่ละประเทศจะแบ่งความสนุกสนานเข้าไปในทุกกิจกรรมที่มวลชนมีส่วนร่วม รวมถึงช่วงการออกกำลังกายกลุ่มที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกาย การฝึกอบรมโภชนาการที่นำโดยสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการเฮอรับาไลฟ์ เช่นเดียวกับการแข่งขันสดด้านโภชนาการและฟิตเนสที่ออกแบบมาสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งนักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากเฮอรับาไลฟ์จะมาปรากฏตัวเป็นพิเศษในกิจกรรมวันโภชนาการด้วย พร้อมกับโอกาสในการพบปะและทักทายสำหรับประชาชนกับนักกีฬาที่ชื่นชอบของพวกเขาได้ด้วย

นอกจากนี้วันโภชนาการเฮอรับาไลฟ์ยังมีการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสนับสนุนโปรแกรมคาซ่าเฮอรับาไลฟ์ของเฮอรับาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น ซึ่งคอยให้การสนับสนุนเงินทุนและความช่วยเหลือแบบจิตอาสาในการปรับปรุงโภชนาการสำหรับเด็กกว่า 50,000 คนใน 15 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก

Image

<http://release.media-outreach.com/i/Download/3924>

ตราบริษัท

<http://release.media-outreach.com/i/Download/3412>

เกี่ยวกับ เฮอรับาไลฟ์ จำกัด

เฮอรับาไลฟ์ (NYSE:HLF) เป็นบริษัทด้านโภชนาการระดับโลกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการจัดการน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์โภชนาการ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผมโดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์เฮอรับาไลฟ์ได้รับการจัดจำหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัวของสมาชิกอิสระของเฮอรับาไลฟ์และผ่านสมาชิกไปยังผู้บริโภคนกว่า 90 ประเทศทั่วโลก บริษัทให้การสนับสนุน เฮอรับาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น (Herbalife Family Foundation : HFF) และโปรแกรม Casa Herbalife เพื่อช่วยนำพาโภชนาการที่ดีไปสู่เด็ก ๆ เว็บไซต์ของเฮอรับาไลฟ์มีข้อมูลทางด้านการเงินและอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ที่ www.herbalife.com

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:

Daliea Mohamad-Liauw

รองประธาน, ฝ่ายสื่อสารองค์กรเอเชียแปซิฟิก

เฮอรับาไลฟ์เอเชียแปซิฟิก

ติดต่อ: +852 3589 2643

dalieal@herbalife.com